

Số: 95 /BC-BPC

Thăng Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
và vi phạm pháp luật năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII

Qua xem xét Báo cáo của UBND huyện đã phản ánh khá toàn diện tình hình, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo về nhận định, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tại kỳ họp này, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo một số vấn đề sau:

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được các cơ quan, ban, ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường nắm tình hình tại cơ sở; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa⁽¹⁾, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, mở các đợt cao điểm trên từng lĩnh vực như đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, ma túy, kinh tế, chức vụ... Đáng chú ý đã tập trung đấu tranh và phá nhiều vụ án được dư luận quan tâm.

Tuy nhiên, công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm vẫn còn một số hạn chế. Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng chưa đáp ứng với tình hình thực tế⁽²⁾; việc xử lý các vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, giao thông... chưa nghiêm, chủ yếu là xử phạt hành

¹ Tổ chức Hội nghị chuyên đề về kéo giãn tội phạm năm 2023; Tổ chức tọa đàm chuyên đề về Phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe; Gội ren đe, giáo dục hơn 300 lượt đối tượng có biểu hiện, khả năng vi phạm pháp luật.

² Khởi tố 01 vụ tham ô tài sản, 01 vụ trốn thuế

chính⁽³⁾. Tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật chiếm tỷ lệ cao⁽⁴⁾, thể hiện sự xuống cấp về mặt đạo đức, nhân cách, lối sống của một số đối tượng, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Tội phạm về ma túy tiếp tục tăng, cho thấy tình hình về ma túy vẫn luôn phức tạp, khó lường dù cho các cơ quan chức năng đã luôn nâng cao tinh thần, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực đều tăng mạnh⁽⁵⁾, đã phát hiện 64 vụ PPHS, điều tra khám phá 53/64 vụ đạt 82,8% trong đó án đặc biệt nghiêm trọng 03 vụ. Số vụ án, số bị can đều tăng, xuất hiện một số loại tội phạm mới, cùng với tính chất, mức độ của tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp và nguy hiểm, đòi hỏi các cơ quan phải tăng cường trách nhiệm, công tác phối hợp trong đấu tranh, xử lý.

Tai nạn giao thông đường bộ⁽⁶⁾ tăng 16 vụ so với cùng kỳ năm 2022, tệ nạn đánh bạc vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương⁽⁷⁾, đã xảy ra 06 vụ đuối nước làm chết 06 người.

Trong tình hình kinh tế phát triển, tình hình tội phạm ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên các lĩnh vực, Ban kiến nghị các ngành, địa phương một số vấn đề:

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, nâng cao hiệu quả phát hiện, tố giác, xử lý tội phạm và tệ nạn xã hội. Quan tâm củng cố, kiện toàn chính quyền cấp xã, bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đủ khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật tại địa phương; hòa giải kịp thời các tranh chấp phát sinh trong nhân dân; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục người bị kết án cho hưởng

³ Xử phạt hành chính 56 vụ - 64 đối tượng, phạt 184,4 triệu đồng.

⁴ Phát hiện 60 vụ sử dụng trái phép chất ma túy - 72 đối tượng, đã xử phạt hành chính 67 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 20 đối tượng; (so với cùng kỳ 2022 tăng 45 vụ, tăng 52 đối tượng).

⁵ Tội phạm và các hành vi vi phạm về TTQLKT - CV, MT phát hiện 58 vụ - 66 đối tượng (so với cùng kỳ 2022 tăng 34 vụ, tăng 37 đối tượng); Tội phạm ma túy phát hiện 13 vụ, khởi tố 13 vụ - 21 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 04 vụ, giảm 02 đối tượng); Tội phạm và hành vi xâm phạm TTXH: Xảy ra 64 vụ PPHS (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 02 vụ),

⁶ Xảy ra 32 vụ làm chết 17 người.

⁷ Triệt xóa 34 vụ - 154 đối tượng

án treo và cải tạo không giam giữ.

2. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn thanh thiếu niên lập băng nhóm sử dụng vũ khí đánh nhau gây mất trật tự; tình trạng buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, tệ nạn và tội phạm cờ bạc diễn ra ở nhiều địa phương, cần đề ra giải pháp nhằm kiểm chế, giảm tính chất nghiêm trọng.

3. Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tránh lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh để thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh, trật tự (*Kiểm tra 39 lượt/254 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 36,5 triệu đồng*).

4. Tổ chức tuyên truyền cho các cơ sở buôn bán nhất là các chợ về công tác phòng cháy, chữa cháy. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, triệt để tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện về nội dung báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nội nhận:

- Như trên;
- TTHĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- LuuVT-TH.



**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Văn Tùng